

ทับทูน

Tan Hoon
Circulation: 120,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: จันทร์ 1 สิงหาคม 2559

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3062

หน้า: 1 (บนซ้าย), 3

Col.Inch: 48.58

Ad Value: 36,435

PRValue (x3): 109,305

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'SYNEX' เติบโตเข้าตากองทุน คอนเฟิร์มรายได้ 2.3 หมื่นล.



สุธิดา มงคลสุธี

SYNEX

เข้าตากองทุน

→→→ อ่านหน้า 3

'SYNEX' เติบโตเข้าตากองทุน คอนเฟิร์มรายได้ 2.3 หมื่นล.

ทับทูน - SYNEX เนื้อหอม! กองทุนในประเทศจับซื้อหุ้น ระบุพื้นฐานแกร่ง-อนาคตรุ่ง คาดชัดเจนนเร็วว่า นี้ ด้านบอสมัญญ์ "สุธิดา มงคลสุธี" ปลื้มเมื่อถือแบรนด์ "Huawei" กระแสตอบรับแจ่ม ดันยอดกระแสจุด แฉมการันตีปี 2559 รายได้ตามฝัน 2.3 หมื่นล้านบาท โทนกระแสตลาดไอทีบูม

แหล่งข่าววงการโบรกเกอร์ เปิดเผยว่า ล่าสุดมีกองทุนในประเทศรายใหม่ได้ติดต่อเข้ามาถึง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX เพื่อขอข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งแสดงความสนใจต่อการเข้าลงทุนในบริษัท เนื่องจากธุรกิจมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E) อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 1 เท่า ประกอบการแนวโน้มผลการดำเนินงานมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดให้เห็นความชัดเจนเร็วว่า นี้

"นอกเหนือจากพื้นฐานที่กองทุนแห่งนี้ให้ความสนใจแล้ว วิสัยทัศน์และการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารที่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งทำควบคู่ไปกับการขยายช่องทางสร้างรายได้ให้กว้างขึ้น ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจเข้าลงทุน ส่วนรูปแบบนั้นคงมีการหารือภายในอีกครั้ง" แหล่งข่าวกล่าว

● ปีนี้รายได้ 2.3 หมื่นล.

ด้านนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ไนแรงมีถือแบรนด์ "Huawei"



สุธิดา มงคลสุธี

ซึ่งทาง SYNEX ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักให้กับผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังกล่าว ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นราว 40,000 เครื่องต่อไตรมาสแล้ว จากเดิมที่อยู่เฉลี่ยราว 36,000 เครื่องต่อไตรมาส ซึ่งถือเป็นเครื่องสะท้อนความมั่นใจของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้รายได้ของธุรกิจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ผลประกอบการปี 2559 บริษัทเชื่อรายได้คงเป็นตามเป้าที่วางไว้ระดับ 2.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 2.16 หมื่นล้านบาท เนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรมไอทีในประเทศปรับตัวดีขึ้น หลังมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การเข้าสู่ยุค 4G, BIG DATA, Cloud เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนช่วยสนับสนุนให้ยอดขายของธุรกิจให้ขยายตัว

อย่างไรก็ดีปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของบริษัท แบ่งเป็นการดำเนินงานธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขายให้กับลูกค้าในประเทศ 99% และที่เหลือมาจากการส่งออกสินค้าไปในต่างประเทศ

● เข็นลูกเข้าตลาดหุ้น

อนึ่งก่อนหน้านี้ ทาง SYNEX มีแนวคิดจะนำบริษัท Prism Solution จำกัด (ทาง SYNEX ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจรับวางระบบไอที เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย เพื่อเสริมความแกร่งให้มากขึ้น หลังแนวโน้มธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

ขณะที่บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนี่ตี จำกัด กล่าวว่า ฝ่ายวิจัยมอง

ว่า SYNEX จะสามารถกระตุ้นการเติบโตของรายได้ได้อย่างต่อเนื่องจากการที่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีการพึ่งพิงสินค้าไอทีที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ Smartphone ในกลุ่ม Anriod อย่าง Hua Wei และ Samsung ที่ SYNEX เป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียว และมียอดขายโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาของระบบ Window 10 ที่จะมาเพิ่มยอดขาย และเน้นการเพิ่มมูลค่าโปรดักต์เพื่อเพิ่มความสามารถในการขาย

พร้อมกันนี้ การที่ทาง SYNEX เริ่มมีการขยายกิจการไปยังกลุ่มประเทศอินโดจีน ซึ่งขณะนี้ประเทศเมียนมาได้มีการเพิ่มแบรนด์ในการจำหน่าย และคาดว่าในปี 2559 จะมียอดขายรวมเพิ่มขึ้นเกินกว่า 1 พันล้านบาท และ SYNEX ยังคงบันทึกกำไรจากการ Hedge FX รวมทั้งคาดว่าค่าใช้จ่ายของ SYNEX จะลดลงจากการร่วมมือกับดีลเลอร์ในการทำ Service Partner ที่ช่วยให้ SYNEX ได้ปรับลดค่าใช้จ่ายในด้านการบริการลง แต่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น อีกทั้งมีแผนทำ M&A กับบริษัทที่อยู่ในตลาดเดียวกัน และการเพิ่มยอดขายอย่างมีเสถียรภาพจากการบุกตลาดในอินโดจีน จึงมองเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน

นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองสัญญาณเทคนิคหุ้น SYNEX ยังแกร่งตัว โดยมีแนวต้านที่ 7.20 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 6.80 บาท กลยุทธ์ "เก็บกำไร" ในกรอบดังกล่าว